

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น ๑ จังหวัดเพชรบุรี



ผู้มาประชุม

๑. นายพีระ	ทองโพธิ์	ประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔
๒. นายจรินทร์	แสงเจริญ	รองประธานกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. นางศมาภรณ์	นาคะพงษ์	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๔. นายกลิธาดา	คล้ายดี	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๕. นายชาติรี	ฤทธิ์ทอง	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๖. นางสาวล้นทม	เพี้ย	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๗. นายบุญเรียน	ทับน้อย	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๘. นางวงเดือน	อุบลวรรณ	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๙. นายอภิรักษ์	อังกินันท์	กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑๐. นายปองธรรม	ม้าแก้ว	กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑๑. นายพันธุ์รัช	หิรัญจิรวงศ์	กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
๑๒. นางสาวเลิศจันทา	สีเหลืองสวัสดิ์	กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
๑๓. นางสาวอารี	โชติวงษ์	กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
๑๔. นางสาวผกาพรรณ	นันทรัตน์	เลขานุการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๑๕. นางสาววรรณมา	บุญเจือ	ผู้ช่วยเลขานุการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
๑๖. นางสาวณภชนก	พรมคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวนัยนา	เพ็งอุดม	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม ทิดถาวรกิจ
----------------	----------	---------------------------------------

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกนกพร	แวนระเว	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๒. นางสาวนัฐธิดา	ลือประกานต์สิทธิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๓. นายณัฐวุฒิ	ใจประเสริฐกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

### เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี (ก.ธ.จ. เพชรบุรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมที่ผ่านมา ประธาน ก.ธ.จ. ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขาธิการจัดการประชุมนอกรอบเพื่อหารือดังนี้ ๑) การพิจารณาคัดเลือกรองประธาน ก.ธ.จ. และสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เพชรบุรี จำนวนไม่เกิน ๓ ท่าน ในกรณีที่มีการเสนอชื่อรองประธาน ก.ธ.จ. จำนวนมากกว่า ๒ ท่าน ให้มีการคัดเลือกอีกครั้งในที่ประชุมอย่างเป็นทางการของ ก.ธ.จ. หากดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรองประธาน ก.ธ.จ. และที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เพชรบุรีเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอรับรองในที่ประชุมต่อไป และ ๒) การคัดเลือกแผนงาน/โครงการสอดส่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการกำหนดแผนการสอดส่องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ. ขอให้แจ้งผู้ช่วยเลขาธิการ เพื่อให้ดำเนินการขอข้อมูลจากหน่วยงานจะได้มีการศึกษาในเบื้องต้น และทราบการลงพื้นที่ของ ก.ธ.จ. อีกทั้ง หน่วยงานจะได้มีการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวก ขณะลงพื้นที่สอดส่องโครงการ สำหรับโครงการที่ดำเนินการสอดส่องแล้วขอให้จัดทำรายงานด้วย โดยรูปแบบการลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการสามารถลงพื้นที่สอดส่องโครงการได้ดังนี้ ๑) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒) โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ ๓) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เหตุความจำเป็น และข้อมูลข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็น

สำหรับความก้าวหน้าการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ได้ทำความตกลง (MOU) ร่วมกัน ได้แก่ ๑) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ๒) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) ๓) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (DSI) และ ๔) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการหารือและอยู่ระหว่างการจัดทำร่างคู่มือการทำงาน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์ให้ ก.ธ.จ. เข้ามามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**      **รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕**  
**เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕**

เลขานุการ ก.ธ.จ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น ๑ จังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ให้กรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ซึ่งหากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม**      **รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี**  
**ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕**

**ระเบียบวาระที่ ๓**      **เรื่องเพื่อทราบ**

**๓.๑ การมอบหมายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด**

**ประธาน ก.ธ.จ.** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ กำหนดให้จังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน และมีผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ และให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ประธานเสนอเป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยให้ข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดมอบหมาย จำนวน ๑ คน ทำหน้าที่เลขานุการ ก.ธ.จ. และให้ข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดมอบหมาย จำนวน ๑ คน ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ.

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๔ ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. เพชรบุรี จึงได้มอบหมายข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

เลขานุการ ก.ธ.จ.	ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ.
นางสาวผกาพรรณ นันท์รัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นางสาวณภชนก พรหมคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำหรับผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นางวนิดา เจริญพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

ต่อมา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งให้นางวนิดา เจริญพัฒนสมบัติ ปฏิบัติราชการ ณ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายผู้ช่วยเลขานุการฯ โดยให้ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพชรบุรี สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาววรรณมา บุญเจือ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

**มติที่ประชุม**                      **รับทราบ**

**๓.๒ การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด**

**เลขานุการ ก.ธ.จ.** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๑๑๐/ว ๘๗๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะห์จังหวัดให้แจ้งเชิญคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และแจ้งนายอำเภอขอให้เชิญ ก.ธ.จ. ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อให้ ก.ธ.จ. ได้แนะนำตัว ชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. รวมทั้งรับทราบนโยบายของจังหวัด

**ประธาน ก.ธ.จ.** แจ้งเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า หากหน่วยงานในจังหวัด มีความประสงค์ จะเชิญ ก.ธ.จ. เข้าร่วมประชุม สามารถทำหนังสือนำเรียนประธาน ก.ธ.จ. เพื่อพิจารณาให้กรรมการเข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม (ในระดับจังหวัด) สำหรับการประชุมระดับอำเภอ ขอให้มอบหมาย ก.ธ.จ. ในพื้นที่อำเภอ หรือ ก.ธ.จ. ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมแทนได้

**มติที่ประชุม**                      **รับทราบ**

**๓.๓ การแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ปลดอัยการ**  
**ไม่มีการใช้ประโยชน์**

**เลขานุการ ก.ธ.จ.** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ (ค.ต.ป.) ได้พิจารณาเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ กลุ่มจังหวัด (อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด) ซึ่งมีศาสตราจารย์กิติติคุณบวรศักดิ์ อูวรรณโณ เป็นประธาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐที่ได้จาก งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่ง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติมอบหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการประสานข้อมูลจากจังหวัด ที่เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐที่ได้จากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดทำกรอบแนวทาง ปฏิบัติ และกรอบระยะเวลาดำเนินการในการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นของจังหวัด ที่เป็นการดำเนินการ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มีความประสงค์จะให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตาม และสำรวจสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หรือดำเนินการ แล้วเสร็จแต่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางของส่วนราชการ

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และในคราวประชุมปรึกษาหารือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (สภาภาพ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบร่างกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจติดตามสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยมุ่งเน้นโครงการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้มีการสร้างแล้วทิ้งร้าง/ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยใช้กลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ในการสนับสนุนการติดตาม สอดส่อง และหากสิ่งปลูกสร้างประเภทใดมีการตรวจพบในหลายพื้นที่ เห็นควรสรุปประเด็นปัญหาที่ตรวจพบจากการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นราย ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายและผลักดันให้ใช้ประโยชน์ได้ในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดไว้

**ประธาน ก.ธ.จ.** แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในบางพื้นที่ พบว่ามีการใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดในการก่อสร้าง อาทิ ได้มีการดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตยางเสร็จสิ้นแล้ว แต่เกิดข้อขัดข้องเรื่องกลุ่มวิสาหกิจ จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานโรงงานดังกล่าวได้ โดยสิ่งก่อสร้างมีการใช้งบประมาณสูงแต่เมื่อเกิดปัญหาและยังไม่มีแก้ไข จึงทำให้โครงการเกิดหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการต่อได้ นอกจากนี้ ยังมีกรณีโครงการก่อสร้างสนามกีฬา โดยกรมพลศึกษา เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วควรถ่ายโอนให้แก่ท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษาต่อ แต่เกิดข้อขัดข้องจึงไม่สามารถถ่ายโอนโครงการดังกล่าวได้ และกรณีโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เป็นโครงการที่ดำเนินการสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีใช้งาน เนื่องจากยังไม่ได้ต่อไฟฟ้าเข้าสู่โครงการฯ โดยที่ อบต. แจ้งว่า งบประมาณสำหรับการสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าได้ถูกใช้จ่ายครบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ แล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ทำให้โครงการดังกล่าวเกิดสภาพเสื่อมโทรม เป็นต้น ในการนี้ ก.ธ.จ. สามารถเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ การส่งมอบทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ท้องถิ่น) ควรให้มีความสอดคล้องกันเรื่องความพร้อมเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาต่อไปด้วย

### มติที่ประชุม                      รับทราบ

#### **๓.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**เลขานุการ ก.ธ.จ.** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูลที่ดินและแผนที่จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. การกำหนดท้องที่การสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน ตามความในมาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน ๒๔ ตำบล พื้นที่อำเภอบ้านลาด จำนวน ๑๘ ตำบล พื้นที่อำเภอบ้านแหลม จำนวน ๘ ตำบล พื้นที่อำเภอเขาย้อย จำนวน ๘ ตำบล พื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน ๔ ตำบล พื้นที่อำเภอชะอำ จำนวน ๙ ตำบล พื้นที่อำเภอท่ายาง จำนวน ๑๒ ตำบล และพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จำนวน ๔ ตำบล

๒. ช่วงเวลาการเดินทางสำรวจรังวัดตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเริ่มต้นวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓. มีมติเป็นหลักการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือกำหนดท้องที่ที่จะทำการเดินสำรวจฯ เพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มีหนังสือแจ้งเวียนให้คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องมีการจัดประชุมในครั้งถัดไปก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประกาศกำหนดท้องที่เพิ่มเติม

**มติที่ประชุม**                      **รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๔**    เรื่องสืบเนื่อง (เพื่อทราบ)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ก.ธ.จ. เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ ก.ธ.จ. รายงานที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ก.ธ.จ. เพชรบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รับทราบกรอบวงเงินการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งมีแนวทางการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอให้ที่ประชุม ก.ธ.จ. ทราบ ทุกครั้งที่มีการประชุม ในกรณีนี้ ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. เพชรบุรี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาววรรณษา บุญเจือ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีการแบ่งจ่ายทั้งหมดจำนวน ๔ ไตรมาส ได้แก่ไตรมาสที่ ๑ เป็นไตรมาสที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีการโอนงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ได้รับการจัดสรร จำนวนเงิน ๓๕,๘๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๒๔,๔๐๐ บาท และไตรมาสที่ ๔ ได้รับการจัดสรร จำนวนเงิน ๒๔,๘๐๐ บาท ซึ่งได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ ก.ธ.จ. เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุสำนักงาน	๒๗,๕๐๐
ค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดประชุม ก.ธ.จ. นอกกรอบ	๑๒,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๗,๕๐๐
ค่าเบี้ยประชุม	๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.	๓,๐๐๐
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๘๕,๐๐๐</b>

\*\*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

**มติที่ประชุม**                      เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ ก.ธ.จ. เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ผู้ช่วยเลขานุการนำเสนอ

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง (เพื่อพิจารณา)

### ๕.๑ การเลือกรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

เลขานุการ ก.ธ.จ. เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ ก.ธ.จ. เพชรบุรีมีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (นอกรอบ) เพื่อคัดเลือกรองประธาน ก.ธ.จ. เพชรบุรี ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือกนายจรินทร์ แสงเจริญ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี วาระที่ ๕

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายจรินทร์ แสงเจริญ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธาน ก.ธ.จ. เพชรบุรี

### ๕.๒ การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี

เลขานุการ ก.ธ.จ. เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ ก.ธ.จ. เพชรบุรีมีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (นอกรอบ) เพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

๑. นางจินดา แจ่มจันทร์ เป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เพชรบุรี ด้านวิชาการ
๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เพชรบุรี ด้านประชาสัมพันธ์
๓. นายสนั่น คมขำ เป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เพชรบุรี ด้านมวลชนสัมพันธ์

มติที่ประชุม รับรองการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

๑. นางจินดา แจ่มจันทร์ เป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เพชรบุรี ด้านวิชาการ
๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เพชรบุรี ด้านประชาสัมพันธ์
๓. นายสนั่น คมขำ เป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เพชรบุรี ด้านมวลชนสัมพันธ์

### ๕.๓ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ของ ก.ธ.จ. เพชรบุรี

เลขานุการ ก.ธ.จ. เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ ก.ธ.จ. เพชรบุรีมีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (นอกรอบ) เพื่อคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) สำหรับสอดส่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (นอกรอบ) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกโครงการเพื่อกำหนดแผนการสอดส่องโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
<b>โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว</b>			
๑	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สส.๒๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ ชะอำ (ตอนเพชรบุรี) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
๒	งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง-หนองหญ้าปล้อง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓	งานปรับปรุงถนนคันคลองระบายน้ำ D๑๘ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	๖,๗๐๐,๐๐๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
รวม ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น		๓๑,๗๐๐,๐๐๐	

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๒,๔๒๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
<b>โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒</b>			
๑	งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนหนองควง-หนองหญ้าปล้อง ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงเพชรบุรี
<b>โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)</b>			
๒	งานก่อสร้างถนนลาดยาง AC สามแยกทางหลวงหมายเลข ๓๗ - สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๒.๑๕๐ กิโลเมตร พร้อมทางจักรยาน	๓๗,๔๒๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
รวม ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น		๔๒,๔๒๐,๐๐๐	

๓. โครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๖๘,๖๔๘,๙๐๐ บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	ปรับปรุงถนนลูกรังเกรดปรับพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๘,๙,๑๐ ตำบลป่าเต็ง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙,๖๐๐ ตารางเมตร	๔,๙๓๔,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาสะแก-บ้านหนองหัว หมูที่ ๑,๔ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๑๙๐๐ เมตร	๙,๙๙๙,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบล หนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
๓	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พบ ถ.๖๑-๐๑๕ สายทางซอย ๑๔ หมูที่ ๖ บ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร	๔,๙๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๔	ซ่อมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พบ ถ.๖๒-๐๐๙ สายบ้านห้วยเสือ-บ้านท่าหัวลบ ตำบลวังไคร้ ผิวจราจรกว้าง ๗,๖,๕ เมตร ระยะทางรวม ๒,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๘๐๐ ตารางเมตร	๙,๔๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบล วังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายประจวบ ทับจิตต์ หมู ๑ ตำบลท่าเสา - สะพานข้ามคลองชลประทาน หมู ๑ ตำบลถ้ำรงค์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร	๕,๐๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเสา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมคลองชลประทาน พบ ถ.๖๔๐๒๖ หมู ๒ ตำบลสมอพลี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตารางเมตร	๒,๗๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบล สมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๗	ปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะแก้ว-บ้านคลองมอญ เป็นผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ ๑-๒ ตำบลบางตะบูนออก หนา ๐.๐๕ เมตร ลงบนถนนคอนกรีตเดิม (Overlay) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๓๐ เมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า ๓-๗ เมตร พื้นที่รวมไม่ต่ำกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร	๖,๓๗๗,๐๐๐	เทศบาลตำบล บางตะบูน อำเภอบ้าน แหลม จังหวัดเพชรบุรี
๘	ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะาราม เทศบาลตำบลบ้านแหลม	๗,๙๕๙,๙๐๐	เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
๙	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวสะพาน ถึงบ้านหัวดอน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔,๗๘๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล หัวสะพาน อำเภอเมือง เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยชลประทาน ๖ หมูที่ ๓ ตำบลบ้านหม้อ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๕-๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๑๙๖ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๘๐ ตารางเมตร	๘,๖๘๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุกлубน-ยางท่าหลุม หมู่ที่ ๔ บ้านพุกлубน ตำบลยางน้ำก๊าดใต้ ผิวจรรย์ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๕ เมตร	๓,๘๙๙,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำก๊าดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
รวม ๑๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น		๖๘,๖๔๘,๙๐๐	

รองประธาน ก.ธ.จ. แจ้งที่ประชุมว่า การสรุปโครงการสอดส่องข้างต้นนั้น เป็นโครงการที่คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกโดยหลังจากได้การคัดเลือกแผนการสอดส่องจากที่ประชุมแล้ว จะดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ทั้งในเรื่องรูปแบบการสอดส่องและการให้คำแนะนำท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและการทำงานที่ราบรื่น นอกจากนี้ ประสงค์ให้คณะกรรมการฯ ชูต้นตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ด้วย

ประธาน ก.ธ.จ. แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขอฝากรองประธาน ก.ธ.จ.มีการประชุม นอกรอบเพื่อพิจารณาแผนการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ โดยที่การลงพื้นที่สอดส่องโครงการนั้นขอให้ดำเนินการ อย่างเป็นหมู่คณะและให้ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดประสานพื้นที่ล่วงหน้าก่อนเพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งเรื่องเอกสารและการสำรวจพื้นที่นั้น ๆ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. เพชรบุรี ในโครงการต่าง ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓ โครงการ
๒. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จำนวน ๒ โครงการ
๓. โครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๑ โครงการ

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ**

ประธาน ก.ธ.จ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้หารือกับรองผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรีได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่อง การสร้างทางข้ามทางรถไฟรางคู่ ขอฝาก ก.ธ.จ. สำรวจประเด็น เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงดังกล่าวและความต้องการของประชาชน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำสรุปข้อมูล และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือในการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้ ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฯ ในแต่ละครั้งที่มีการลงพื้นที่สอดส่องหรือการประชุมโดยเป็นการหมุนเวียนเข้าร่วมการประชุม ในแต่ละอำเภอเพื่อให้เป็นที่รู้จักและทราบโดยทั่วไป

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมฯ และทำหน้าที่ ก.ธ.จ. เพชรบุรี เพื่อสร้างธรรมาภิบาล สร้างจิตสำนึก และสร้างความโปร่งใส โดยให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.

ภาษาพร

(นางสาวกนกพร แว่นระเว)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขานุการ ก.ธ.จ. เพชรบุรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม